

Source :

ข่าวหุ้น

Date : 5 ต.ค. 2561 Page : 7

No :

61322370

ปตท.เปิดโปรเจกต์ใหม่ ลุยเฟ้นหาคนต้นแบบดิจิทัล ขับเคลื่อนบริษัทรับยุค4.0

ปตท. ชูโปรเจกต์ “PTT TECH Savvy Agent” ค้นหาสุดยอดบุคลากรต้นแบบด้านดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ในวาระนี้ (4 ต.ค.) ได้มีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศจากกิจกรรมโครงการ “PTT TECH Savvy Agent 2018” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล

โดยดำเนินผ่านกิจกรรมการประกวดแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานในยุคดิจิทัล ครอบคลุมให้เกิดพฤติกรรมการทำงานเครื่องมือและสื่อดิจิทัลของ ปตท. ตลอดจนสร้างกลุ่มพนักงานต้นแบบที่มีศักยภาพด้านดิจิทัลและนำผลการเรียนรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมสำหรับกลุ่มพนักงานทั่วไปผ่านรูปแบบเกมการแข่งขัน Reality Show ภายในองค์กรเป็นครั้งแรกของไทย ทั้งนี้ ปตท. ได้ปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) ทั้งด้านเทคโนโลยี เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน วิถีชีวิตของคนในองค์กร ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะด้านดิจิทัลสามารถบริหารจัดการแนวคิด รูปแบบการทำงานในยุคดิจิทัลตลอดจนต่อยอดประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้นำด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืน (PTT Sustainable Digital Leader) ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการแข่งขันตามโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและการ coaching โดยวิทยากรด้านดิจิทัลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานผู้เข้าแข่งขันนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

สำหรับผู้ได้รับรางวัลจากโครงการ PTT TECH Savvy Agent 2018 จะมีจำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. “Developing” Agent การพัฒนาแนวคิดในการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. “Sharing” Agent การพัฒนาทักษะการถ่ายทอดเนื้อหาและความรู้ด้านดิจิทัลให้เพื่อนร่วมงาน 3. “Applying” Agent การพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้แนวคิด กลยุทธ์ และเครื่องมือดิจิทัลหรือเทคโนโลยีไปใช้ในงานของตนเอง

โดยผู้ได้รับรางวัลทั้ง 3 ประเภทจะได้รับตำแหน่ง “ทูตแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล” ผู้ทำหน้าที่เผยแพร่แนวความคิดและผลงานทางนวัตกรรมที่ทันสมัยของกลุ่ม ปตท. ต่อสาธารณชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมทั้งทำหน้าที่เป็น Mentor ให้กับพนักงานรุ่นใหม่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในอนาคต ■